

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### ITD – ถ้าดี ก็อาจจะดีใจหาย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิ้งค์หัว...** เหมือนที่หลายๆ ท่านอาจจะรู้กันโดยส่วนใหญ่ว่า หุ้นกลุ่มรับเหมา

เป็นหุ้นที่จะเน้นไปทางเก็งกำไรเสียมากกว่า เล่นตามกระแสการเมือง เล่นตามกระแสที่ดูงานเข้าในบางช่วง และบางเวลา หุ้นบางตัวในกลุ่มนี้ ก็อาจจะไม่มีอะไรเลย แต่ในเมื่อทั้งกลุ่มเข้าเล่นกระแสการ ตัวอื่นๆ หรือ ตัวเล็กๆ ตัวน้อยๆ ในกลุ่มนี้ ก็ขอเกาะกระแสตามไปด้วย ทั้งที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรเลย ไม่มีโอกาสจะได้งาน หรือรับช่วงงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆ เสียด้วยซ้ำ... นั่นแหละครับ เหนือเมฆถึงว่า กลุ่มนี้จะเป็นหุ้นเก็งกำไร หรือ หุ้นหิวหาเสียดด้วยซ้ำ บางครั้ง หุ้นในกลุ่มนี้บางตัว ยังเคยเล่นค่า PE Ratio เกินระดับ 100 เท่า ก็ยังมีเลย แต่เอาเถอะครับ ในคอลัมน์นี้ เราว่ากันตามสัญญาณทางเทคนิคอยู่แล้ว เรื่องของปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าในช่วง บางเวลาอาจจะดูแพง ถ้าเล่นได้ ก็น่าเล่น หรือในทางพื้นฐาน ยังไม่มีกระแสการเมือง ไม่มีกระแสรับงาน แต่ถ้าสัญญาณมีดี หรือสัญญาณน่าสนใจ ก็ต้องว่ากันไปตามนั้น... และในทางตรงกันข้าม แม้ว่าราคาจะถูก แสนจะถูก หรือ ราคาหุ้นลงเหมือนบริษัทจะเลิกกิจการ ถ้าสัญญาณทางเทคนิคยังไม่สวย ไม่มีสัญญาณที่ดี การจะเข้าไปเล่นเข้าไปซื้อ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีนัก ถูกแล้วอาจจะผิดถูกกว่า หรืออาจจะมึนราคาถูกแค่นั้นไปอีก นานแสนนานก็ได้ (ราคาแซ่แข็ง อะไรแบบนี้)... ทั้งหมดที่นำมา เหนือเมฆก็แค่จะบอกว่า นานๆ ที่ หุ้นในกลุ่มรับเหมา เวลาที่มีสัญญาณเทคนิคที่ดี ก็อย่ามัวคิดกับหุ้นกลุ่มนี้มากเกินไปนัก อาจจะแค่รู้ๆ ไว้หน่อยๆ เป็นหุ้นเก็งกำไร ไม่เห็นระยะยาวๆ จนเกินไปมากนัก ต่อให้มันหนักไปอีกก็ปี ราคา ก็อาจจับช่าวไปแล้วได้

**ดูตามเกม...** ก็อย่างที่กล่าว อาจจะไม่เน้นไปในเกมเก็งกำไรระยะสั้น หรือเล่นรอบไปก่อน

จะหึงมองยาวๆ แบบมีตัว U หรือหัวตัว V อะไรทำนองนั้น ก็ยังขอเป็นเกมค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปที่ละขั้น

- แนวรับ** : ... 2.60-2.50 ถ้ามี ก็น่าจะสะสม หรือจะตามน้ำ ก็ยังพอได้
- เป้าหมาย** : ... 3.0-3.2 หรือ อาจจะมึน 3.5 ได้ (เก็บไว้ลุ้น 4.0 บางส่วน)

Price Chart...(ITD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ITD...** ก็ต้องน่าสนใจอะไรขึ้นมาบ้างละ เมื่อเห็นในระยะนี้ เริ่มจะมี Volume ในแต่ละวันหนาตา อีกทั้งยังสามารถผ่านระดับแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาได้... ดูจากภาพสัญญาณของ MA, ระยะสั้น ก็ถือว่าน่าสนใจ และค่าสัญญาณของ Indicator ก็เริ่มจะเป็นเชิงบวก และอาจจะเป็นเชิงบวกอย่างมากในการเล่นรอบด้วย ดังนั้น การไม่แกว่งลงมาต่ำกว่า 2.50 เสียก่อนแล้วนั้น เราก็ยังคงเก็งกำไรตามน้ำต่อไปได้ แต่ถ้าจะต่ำกว่า 2.5 และถ้าเราจะลุ้น หรือ สู้รับความเสี่ยงไปถึงที่สุดนั้น ก็จะเน้นไปที่ต้องไม่ต่ำกว่า 2.40 เท่านั้น การต่ำกว่านี้ ก็จะถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงลบทันที แนวโน้มขึ้นไกลๆ ที่กล่าวมา ก็อาจจะไม่ใช่ในตอนนี้ (ต้องรอกันใหม่อีกที)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน